

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วัน เดือน ปี 11 ก.ย. 2563 หน้า 6 เรื่อง กฟผ.

## กฟผ.ผนีก‘ททท.’ เปิดตัว4เส้นทาง ท่องเที่ยวชุมชน ชมทิวทัศน์เขื่อน

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ร่วมลงนามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด “พลังงานสร้างไทย กฟผ. สร้างพลังชุมชน” ด้วยการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชนรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้ากฟผ.โดยปีนี้จะดำเนินการใน 4 เส้นทาง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

“แนวทางดังกล่าวกฟผ.จะร่วมกับชุมชนที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงไปพร้อมๆ กันด้วย” นายวิบูลย์กล่าว

นางสาวฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท.อยู่ระหว่างพิจารณาแพ็คเกจกระตุ้นท่องเที่ยวแบบเวิร์คเคชั่น เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวพร้อมกับการทำงาน โดยในแพ็คเกจจะสนับสนุนทั้งด้านบริการ ที่พัก ตลอดจนมาตรการด้านสิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้กับบริษัทเอกชน อาทิ การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยแพ็คเกจเที่ยวนี้จะชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งสอดคล้องกับจากนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อชดเชยรายได้นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ข้าราชการเที่ยวมีวันเที่ยวได้เพิ่มอีก 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และให้บริษัทเอกชนของไทยให้พนักงานเที่ยวในประเทศ อาจเที่ยวเองหรือเป็นการสัมมนา

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน

วัน เดือน ปี 11 ก.ย. 2563

หน้า 8 เรื่อง กฟผ.

## กฟผ.เล็งจ้างเด็กจบใหม่หมื่นคน

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงโครงการ “พลังงานสร้างไทย กฟผ.สร้างพลังชุมชน” กฟผ.ร่วมกับ ททท.จัดทริปนำร่องเส้นทางท่องเที่ยว 4 เส้นทาง ได้แก่ เชื้อนภูมิพล จ.ตาก เชื้อนครินทร์ เชื้อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา ควบคู่กับการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนภายในเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้า รวมทั้งนำสินค้าชุมชนมาขายในพื้นที่ กฟผ.สำนักงานใหญ่ มั่นใจว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าครั้งนี้ จะสร้างรายได้ให้ชุมชน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาทในช่วง 1 ปีจากนี้

นายวิบูลย์กล่าวถึงความคืบหน้าของการส่งเสริมให้มีการจ้างงานโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาของสังคม ตามนโยบายรัฐบาล ว่าปัจจุบันได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานถึงแนวทางการสนับสนุนตามนโยบายดังกล่าว หลังจากนั้นจะต้องวางแผนให้มีผลต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงจ้างแล้วจบไป โดยต้องดูงานที่เหมาะสม และขนาดของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดความต้องการอัตราแรงงานได้

“กฟผ.กำลังวางแผนร่วมกับกระทรวงพลังงาน อยู่ตอนนี้สิ่งที่ต้องคิดอันดับแรกคือให้นักศึกษาหรือแรงงานนั้นๆ เข้ามาทำอะไรและต้องมีผลต่อเนื่อง ไม่ได้จ้างแล้วจบในปีเดียวหรือไม่กี่เดือน ถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ ส่วนจำนวนนั้นต้องศึกษาอีกทีว่าแต่ละพื้นที่หน่วยงานของ กฟผ.มีความต้องการกำลังคนแค่ไหน แต่โจทย์ที่ได้มาคือ 10,000 ราย ก็พยายามทำให้ได้ตามเป้าที่กำหนด” นายวิบูลย์กล่าว และว่า สำหรับผลการดำเนินงานของ กฟผ.ปีนี้คาดว่าจะรายได้ กำไร ลดลงจากความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลงประมาณ 3% แต่ส่งเงินมั่นใจว่าจะรายได้ให้กับภาครัฐในสัดส่วน 45% ของกำไรได้แน่นอน โดยงบประมาณ 2563 ส่งรายได้ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท จากกำไรประมาณ 3 หมื่นล้านบาท